

บรรณาธิการแถลง

บทความในวารสารฉบับนี้ มีลักษณะหลากหลายสาขาวิชา บทความเรื่องแรก สมบัติ ชำรงธัญวงศ์ ได้เสนอเรื่อง “การเมืองกับการบริการ” ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้อำนาจทางการเมืองที่จะต้องมียระบบการบริหารมารองรับ ผู้เขียนกล่าวว่า ระบบการเมืองและระบบการบริหารเป็นของคู่กันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารนี้มีกลุ่มสำนักความคิดอยู่สองกลุ่ม คือ แนวคิดที่แยกการเมืองออกจากการบริหารอย่างชัดเจน และแนวคิดที่ว่าการเมืองและการบริหารไม่อาจแยกออกจากกันได้ เนื้อหารายละเอียดของบทความเรื่องนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจตาม **สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์** ได้เขียนเรื่อง “จรรยาบรรณนักวิจัย” ซึ่งเป็นการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและประเด็นต่างๆ ของจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย ความสำคัญของจริยธรรมต่อนักวิจัย ความแตกต่างของจรรยาบรรณและจริยธรรม สถานภาพของจริยธรรมของนักวิจัยในต่างประเทศ ผู้เขียนได้นำเสนอให้เห็นถึงบทบาทของจริยธรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นต้นไป นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้เสนอแนะให้คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติกำหนดจรรยาบรรณสำหรับนักวิจัยไทยและกำหนดการบังคับใช้

ปริชญ์ ปราชญานุพร ได้เสนอบทความเรื่อง “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์: จะก้าวไปไหนในเป้าหมายใหม่ของการพัฒนาเอเชีย?” ผู้เขียนได้กล่าวถึง แนวโน้มการพัฒนาในปัจจุบันว่ามุ่งเน้นการพัฒนาด้านวัตถุมากเกินไป จนขาดการใส่ใจและขาดการให้ความสำคัญต่อบัณฑิตด้านวัฒนธรรม ด้านจิตวิทยา สังคม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาในปัจจุบันมีลักษณะของ “ความไม่สมดุล” จึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ไม่ถูกต้อง ผู้เขียนได้เสนอทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านในรายละเอียดได้จากบทความเรื่องนี้ **สุจิตรา ชำนิวิทย์ภรณ์** ได้เสนอบทความเรื่อง “การรีอับร็องค้การ (Reengineering): มุมมองทางเศรษฐศาสตร์” ผู้เขียนได้เสนอบทวิเคราะห์ที่ใช้ทฤษฎีจุลเศรษฐศาสตร์อธิบายสาเหตุของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดขององค์การธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้เขียนบทความเรื่องนี้ได้กล่าวว่าสาเหตุหลักก็คือ ผู้บริโภคและผู้ผลิตมีการเปลี่ยนแปลงในแง่การศึกษา รายได้ และค่านิยม จึงมีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น ผู้ผลิตจึงต้องมีการปรับรื้อระบบ เพื่อให้สามารถเอาชนะการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ให้ได้

Chartchai Na Chiangmai ได้เสนอบทความเรื่อง “Reaching the Rural Poor Effectively: Mainstreaming an Alternative Delivery System” โดยกล่าวว่า การประสบผลสำเร็จที่น่าพึงพอใจในระดับหนึ่งของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทย ในปัจจุบันยังนับว่าเป็นความล้มเหลว

หากมองในแง่ของการแก้ปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมในชนบทที่ไทยกำลังเผชิญหน้า อยู่ในบรรดาของคณยากจนในชนบทไทย การแก้ปัญหาค่าขาดแคลนนํ้ายังไม่ประสบผลสำเร็จที่น่าพอใจ ผู้เขียนบทความเรื่องนี้ได้เสนอแนะทางเลือกในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งน่าสนใจติดตามอ่านมาก **Pranee Chitakornkijasil** เขียนเรื่อง **"ASEAN International Trade Conflicts and the Emergence of Trade War"** โดยกล่าวว่า แม้อาเซียนจะตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่คู่ค้าที่สำคัญในปัจจุบันของอาเซียน ได้แก่ ประเทศที่อยู่นอกเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐ และสมาคมประชาชาติยุโรป การเกิดขึ้นของลัทธิปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าที่นับวันยิ่งจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นับได้ว่าเป็นภัยคุกคามที่น่าสะพรึงกลัวต่อประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้เขียนได้นำเสนอบททวนให้ทราบถึงความ เป็นมาของสงครามทางการค้าของคู่ค้าเหล่านี้ได้นำเสนอการก่อตัวขึ้นของเขตการค้าเสรี กลุ่มอเมริกาเหนือ หรือนาฟตาซึ่งมีส่วนก่อให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นในอำนาจการต่อรองของอาเซียน ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะในลักษณะของทางออกของประเด็นปัญหาในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามได้จากบทความเรื่องนี้

Thavanrat Vorathepputipong เขียนเรื่อง **"Implementation of Thai Export Promotion Policies and Japanese Cooperation: A Summary of Major Findings"** ซึ่งได้กล่าวถึง หน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายการส่งเสริม อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และจากการศึกษาพบว่า การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้จะ สามารถนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลได้หรือไม่จะต้องมีปัจจัยหลัก 6 ประการ ซึ่งผู้อ่าน สามารถค้นหาปัจจัยทั้ง 6 ประการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เขียนได้จากรายละเอียดของบทความ เรื่องนี้ **Nit Summapan** และ **Kenneth D. Ramsing** นำเสนอบทความเรื่อง **"ABC for Management and Human Resource Development"** บทความนี้ผู้เขียนได้นำเสนอข้อสันนิษฐาน ว่าการใช้แนวความคิดทางพุทธศาสนาเชิงประยุกต์มีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ การบริหารเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้แนวความคิดนี้ ผู้บริหารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยไม่จำกัดว่า ผู้บริหารท่านนั้นจะต้องเป็นชาวพุทธ ผู้เขียนได้สรุปประเด็นข้อเสนอแนะไว้ว่า การ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพุทธศาสนานี้ ผู้บริหารจะต้องสร้างความสมดุลระหว่าง ปัจจัยทางจิตใจ และปัจจัยทางวัตถุ ให้เกิดความสมดุลกัน ซึ่งรายละเอียดของบทความนี้ผู้อ่าน สามารถอ่านได้จากบทความนี้

ในส่วนของ **"การวิจารณ์และแนะนำหนังสือ"** **วัฒนา พัฒนพงศ์** ได้นำเสนอบทวิจารณ์ หนังสือทางด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ ชื่อ **Strategic Management: Concepts and Practices**. ซึ่งเป็นผลงานเขียนของ **Paul Shrivastava** ซึ่งรายละเอียดของการวิจารณ์ผู้อ่านสามารถติดตาม อ่านได้จากบทวิจารณ์ ซึ่งได้นำเสนอไว้ในลักษณะเชิงวิจารณ์ ซึ่งจะมีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อผู้บรรยายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา ท้ายสุด **สุวดี ปากพจน์** ได้เสนอ **"บทบรรณาธิการ"** ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจติดตามมาก

คณะกรรมการบรรณธิการมีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะจัดทำวารสารทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาในแง่มุมต่าง ๆ ของแวดวงวิชาการของไทย หรือด้านวิชาการที่มีการเรียนการสอนในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านและตอบสนองต่อนโยบายด้านการบริหารการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย ความปรารถนาของคณะกรรมการคงจะประสบผลสำเร็จมิได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้อ่าน เพราะฉะนั้น ขอท่านผู้อ่านทั้งหลายได้โปรดแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยส่งบทความทางวิชาการของท่านมาที่กองบรรณธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

วัฒนา พัฒนพงศ์